

ข่าวเด็ด 7 ยุทธศาสตร์ยกระดับภาษาไทย,คณิตฯ,วิทยาศาสตร์ ของ ศธ.

นำเสนอเมื่อ : 19 มี.ค. 2552

รู้ไว้ใช้ว่า ใส่บาแบกหาม ตามติดสถานการณ์ คือผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลา

ศธ.ออก 7 ยุทธศาสตร์ชาติดียกระดับภาษาไทย-คณิต-วิทย์

ศธ. 19 มี.ค. - ศธ.ออก 7 ยุทธศาสตร์ ยกระดับภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เตรียมผลักดันเป็นวาระแห่งชาติ พัฒนาทั้งระบบ ครู นักเรียน โรงเรียน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน เตรียมตั้ง 5 องค์กรหลักเขารวม

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

เปิดเผยความคืบหน้าแนวทางการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น) ว่า ที่ประชุมผู้เกี่ยวข้องได้ร่าง 7 ยุทธศาสตร์เพื่อการยกระดับ ได้แก่ 1)

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อสร้างความตระหนักในการพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งระดมและกระจายทรัพยากรเพื่อสนับสนุน โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา 2)

พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา (คิดเป็น ทำเป็น) และจัดสอบโดยขอสอบมาตรฐานกลาง

3) พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและภาคีเครือข่าย การเพิ่มแรงจูงใจในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีอาชีพอื่นเข้ามาเป็นครู 4) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาสื่อดิจิทัล เพื่อใช้ในการเรียนรู้ 5) สร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา โดยพัฒนาความรู้และทักษะผู้บริหารการศึกษา ทั้งในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) 6) พัฒนาค้นคว้าที่หลากหลาย เพื่อการบริหารจัดการความรู้ และ 7) การตรวจ ติดตาม และประเมินผล

นายชัยวุฒิ กล่าวว่ นอกจากนั้น ยังมีแนวคิดในการปรับแก้เรื่องอื่น ๆ เช่น

การรวมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และการตั้ง 5

องค์กรหลักเขามามีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ จะสรุปยุทธศาสตร์ทั้งหมดในวันที่ 23 มี.ค.นี้

เสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา ในวันที่ 27 มี.ค.

“สิ่งที่น่าตกใจ พบว่า วิชาภาษาไทย มีนักเรียนสอบได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ถึง 80% จากจำนวนโรงเรียนทั้งหมดทั่วประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ มีนักเรียนสอบได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ 60% ดังนั้น

จึงได้เตรียมผลักดันการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นวาระแห่งชาติ

โดยให้ทุกภาคส่วนเขามามีส่วนร่วม” นายชัยวุฒิ กล่าว. - สำนักข่าวไทย